



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างให้ทราบโดยทั่วกัน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๕๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่าง มาให้ทราบ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่ง เลขที่	อัตรากำลัง (+เกิน/-ขาด/ ๐ พอดีเกณฑ์)	จำนวน นักเรียน	ขนาด สถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา วัดฝาง	เมืองขอนแก่น	๖๕๘	๐	๑๒๙	กลาง	ตำแหน่งเกษียณฯ
๒	มหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง)	บางกรวย	๑๒๗๙	๐	๓๒๘	กลาง	๓๐ ก.ย. ๖๕

๒. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ดังนี้

๒.๑ กรณีขอย้ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้ส่งคำร้องขอย้ายจำนวน ๒ ชุด โดยแนบสำเนา ก.พ.๗ ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๕ เล่ม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โดยให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า พร้อมระบุจำนวนหน้า และแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และให้โรงเรียนรวบรวมคำร้องขอย้าย ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

๒.๒ กรณีผู้ขอย้ายจากต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด โดยแนบสำเนา ก.พ.๗ ที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๕ เล่ม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ โดยให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า พร้อมระบุจำนวนหน้า และแนบความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่อนุมัติให้ย้าย ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑